



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ tnamcot เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ thaiquote</p> <p>ข่าวสด</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>ปัญหาหมอกพิษฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือมาจากการเผาป่าทั้งในไทยและพม่า ในโอกาสที่จะได้เจอนางอง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสหภาพพม่า ระหว่างร่วมเปิดสะพานมิตรภาพไทยพม่า ข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่งที่ 2 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก จะหารือให้ร่วมกันแก้ปัญหา</p> <p>-กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 49-220 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า รอง นพ.สสจ.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก จ.พะเยา โดยที่ประชุมได้จัดทำร่างข้อสั่งการศูนย์ฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า แม้ช่วงนี้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกทม.และปริมณฑลจะคลี่คลายแล้ว แต่บางพื้นที่ยังเกินค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จึงได้มอบหมายกรมอนามัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองให้ถูกวิธี ดังนี้ 1.ตรวจเช็คคุณภาพอากาศ ผ่านแอปพลิเคชัน Air4thai หรือ AirVisual โดยสังเกตที่สีเป็นหลัก 2.ประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ 3.กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นและปฏิบัติตนเพื่อป้องกันฝุ่น หากพบอาการผิดปกติควรต้องพบแพทย์ทันที ส่วนผู้ที่มิโรคประจำตัวให้พกยาดิตัวตลอดเวลา ที่สำคัญคือทุกคนต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "NITCHAPOOM NICCHI CHAIANUN" โพสต์ภาพหญิงสาวที่มีเลือดไหลออกจากจมูกจนเป็นหน้ากากอนามัย ระบุว่า ออกไปซื้อของข้างนอกแล้วจามจนมีเลือดไหลออกมา เชื่อว่าอาจจะเป็นผลมาจากคุณภาพอากาศที่เข้มข้นวิกฤตของ จ.เชียงใหม่ และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาวางเร่งด่วน</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>การจัดที่นอนเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีทารก 3 เดือนพลัดตกเตียงไปติดชอกที่นอนจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิต ว่า ทารกแรกเกิด-4 เดือน พ่อแม่ต้องดูแลไม่ให้คลาดสายตา ที่นอนของเด็กที่ไม่เหมาะสมอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ควรแยกที่นอนไว้ข้างผู้ใหญ่ระยะห่างแค่เอื้อมมือ ไม่ควรให้นอนกลางระหว่างผู้ใหญ่หรือซิดเพราะอาจเผลอนอนเบียดหรือทับเด็ก หรือโดนผ้าห่มและหมอนของพ่อแม่ทับ ที่นอนเด็กควรสูงประมาณ 2 ฟุต หากเป็นเตียงควรมีที่กั้นคอก รั้วขอบเตียงต้องมีระยะห่างของซี่รั้วน้อยกว่า 15 ซม. และที่นอนพอดีกับเตียง ไม่มีช่องห่างระหว่างที่นอนกับขอบ ที่นอนต้องไม่นิ่มเกินไป ต้องระวังผ้าห่ม หมอน มุ้ง อาจปิดทับจมูกทำให้หายใจไม่สะดวกหรืออุดกั้น และไม่ควรมั่นจุ่มจนหลับเพราะอาจจะเผลอปล่อยเด็กตกได้</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว หลังประกาศไขมันทรานส์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 ม.ค. 2562 พบว่า หลังจากแต่ละแบรนด์ปรับตัวลดและปรับสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ปริมาณไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ อย. กำหนด ขณะเดียวกันก็ปรับราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 10-100%</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>แพทย์ลึกลับขายยาลดอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว กรณี บช.ปส. ร่วมมือ อย. จับกุมเครือข่ายค้ายาลดความอ้วน พบว่ามีแพทย์ 7 คนเกี่ยวข้อง และได้ออกหมายเรียกแพทย์ 2 คน ที่สงสัยว่าเป็นระดับตัวการ ล่าสุด บช.ปส. ยังไม่ได้รับการยืนยันจากแพทย์ทั้ง 2 คน ส่วนประเด็นการสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำพยาน</p> <p>ด้าน นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เผยว่า อย.ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญถึงความจำเป็นในการใช้ยาเฟนเตอร์มิน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้ จึงเห็นว่าต้องนำระบบโอทีเข้ามาช่วยควบคุมและเฝ้าระวัง</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การใช้ยาและการจ่ายยามากขึ้น ทั้งควบคุมแพทย์ที่จ่ายยา ตรวจสอบจำนวนผู้ใช้ยากับปริมาณยา ขอรายละเอียดผู้ใช้เพื่อป้องกันการนำชื่อผู้ป่วยมาใช้ซ้ำ รวมถึงให้คำแนะนำผู้ใช้ยามากขึ้นให้เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้ยาดังกล่าวหรือไม่ เป็นต้น คาดว่าเดือนเม.ย. จะเริ่มระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ควบคู่กับการทำโปรแกรมฐานข้อมูลเชื่อมกันทั้งประเทศ ซึ่งระบบทั้งหมดจะเสร็จและเริ่มใช้ได้ในเดือนก.ย.นี้</p> <p>นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับข้อมูลของคลินิกทั้ง 9 แห่ง จาก อย. แล้ว ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ จะรวบรวมข้อมูลส่งให้กับพ.สสจ.เพื่อเร่งดำเนินการต่อไป</p>
มติชน	<p>เรียกคืนยาลอซาร์แทน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงการเรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูงลอซาร์แทน ว่า หลังจากเรียกเก็บยาเมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการ โดยร้านค้า คลินิก รพ. และผู้ป่วยที่ใช้ยาดังกล่าวสามารถคืนยาได้ ส่วนผู้ป่วยให้นำไปคืนที่คลินิกและสถานพยาบาลที่รับยา โดยอย. ได้แจ้งร้านค้า ร้านขายยาและรพ.ให้เก็บยาดังกล่าวแล้วและห้ามจำหน่ายอีก</p>
ข่าวสด	<p>โรคลมแดด</p> <p>-เสนอข่าว นางวิภาวดี ทัพย์ปัญญา นวค.สาธารณสุขชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ทำให้เสี่ยงเกิดโรคฮีตสโตรกได้ง่าย โดยเฉพาะ 6 กลุ่มเสี่ยง คือ 1.ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง 2.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ 3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว 4.คนอ้วน 5.ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 6.ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก การป้องกันตนเองทำได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง หรือลดกิจกรรมที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน สวมเสื้อผ้าที่โปร่งสบาย สีอ่อน ระบายอากาศได้ดี สวมแว่นกันแดด สวมหมวกปีกกว้าง ดื่มน้ำมากกว่าปกติ และอย่าทิ้งเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง</p>
เดลินิวส์	<p>โรคน้ำร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเมธ องคัวรรณดี ผอ.สคร.ที่ 1 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า โรคที่มาในช่วงฤดูร้อนส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ ได้แก่ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ อูจจาระร่วง ไทฟอยด์ และบิด และในช่วงฤดูร้อนมักมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม การทำครัวหรือการปรุงอาหารอาจไม่ถูกสุขลักษณะ มักพบรายงานการป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีชนิด A เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน ดังนั้น ควรปรุงอาหารให้สุก ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและหลังถ่ายอุจจาระ ดื่มน้ำสะอาด เลือกซื้อน้ำแข็งที่ถูกหลักอนามัย รับประทานอาหารที่สะอาดสุกใหม่ อาหารที่เหลือหรืออาหารสำเร็จรูปควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่นให้เดือดทั่วถึงทุกครั้งก่อนรับประทาน ผักหรือผลไม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และควรกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง เตือนประชาชนระวังการเจ็บป่วยจากโรคที่มักพบได้บ่อยในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ อูจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ ควรปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทั่วถึง ล้างผักผลไม้ด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มีดเขียงหั่นอาหารดิบและอาหารสุกร่วมกัน ดูแลครัวให้สะอาด กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และยึดหลัก“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”</p>
มติชน	<p>ผู้ป่วยจากพิษสารเคมี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 สงขลา เปิดเผยกรณีพบผู้ป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีแนวโน้มสูงขึ้น ว่า การพบผู้ป่วยด้วยสารเคมีมากขึ้นเนื่องจากแมลงดื้อยา เกษตรกรจึงใช้สารเคมีเกินขนาด ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสารตกค้างมาก จึงเกิดอาการเจ็บป่วยมากขึ้น ทุกหน่วยงานต้องให้ความรู้เกษตรกรในการใช้สารเคมี ด้วยการอ่านฉลากและปฏิบัติตามฉลาก และสนับสนุนเรื่องเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้เคมี ใช้สารสมุนไพรแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch